

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายชยพล ศุภเศรษฐ์นนท์



นายชยพล ศุภเศรษฐ์นนท์ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 5 ปี นายชยพล เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

นายชยพล มีส่วนสำคัญในงานด้านการให้คำปรึกษาและควบคุมงานด้านการทำ Due diligence ในธุรกิจหลากหลายประเภท

นายชยพล สำเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ



นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 5 ปี นางสาวพิมพ์ใจ เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค

นางสาวพิมพ์ใจ ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวพิมพ์ใจ สำเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวรสพร เดชอาคม



นางสาวรสพร เดชอาคม ได้เริ่มเข้าทำงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2537 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ นางสาวรสพร ยังมีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์



นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์

นางสาวสุมนา มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540

นางสาวสุมนา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาโทด้านการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล



นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ร่วมงานกับสำนักงานฯ ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในปี 2536 และได้ทำงานอย่างต่อเนื่องในฝ่ายตรวจสอบและมีความรู้ที่กว้างขวางของมาตรฐานการบัญชีในและต่างประเทศ

นางสาวอรรรณ ทำงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านยานยนต์, ธุรกิจด้านการผลิต, ธุรกิจด้านบันเทิง, ธุรกิจด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรงพยาบาล และ ธุรกิจด้านโรงแรม

นางสาวอรรรณ มีประสบการณ์ตรวจสอบที่กว้างขวาง ทั้งงานตรวจสอบบัญชีและการควบคุมภายใน การรับรอง รวมถึงการควบคุมภายใน J-SOX สำหรับบริษัทผลิตรถยนต์

นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์



นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางกิงกาญจน์ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิตยานยนต์ธุรกิจการผลิตสินค้าและการจัดจำหน่าย และธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชี งานด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ การเสนอขายตราสารหนี้และการให้บริการคำปรึกษาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นผู้ควบคุมงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ Sarbanes-Oxley Act Section 404 Implementation project, J-SOX internal control attestation procedures และ IPO under Regulation S

นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต



นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวเกดศิริ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	4 ปี (ปี 2556, 2557, 2558, 2559)
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	(-) ปี
3. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	(-) ปี
4. นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	1 ปี (ปี 2560)
5. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล	4807	4 ปี (ปี 2562, 2563, 2564, 2565)
6. นางกึ่งกาญจน์ อัครวังสฤษฎ์	4496	(-) ปี
7. นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต	6014	(-) ปี